

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.13/20 ต้นปีธุรกรรมยังเบาบาง คาดกรอบวันนี้ 34.00 - 34.30

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.13/20 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 34.01 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในช่วงต้นปีตลาดยังเจียบ โดยดอลลาร์แข็งค่าเทียบสกุลเงินส่วนใหญ่ ภาพรวมจากแรงหนุนที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะชะลอการลดดอกเบี้ยในปีนี้ หลังเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของเฟด

สำหรับคืนนี้ รอดติดตามจำนวนผู้ซื้อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค. จาก S&P Global ของสหรัฐฯ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.00 - 34.30 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.30/75 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 157.87 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0530/0382 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 1.0421 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.965 บาท/ดอลลาร์

-สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดการส่งออกไทยปี 68 แนวโน้มขยายตัวลดลงจากปี 67 เหตุสถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นอน และใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมเร่งเจรจาข้อตกลงใหม่ขยายตลาด ลุ่มอาเซียน-อินเดีย

-เศรษฐกิจอยู่ท่ามกลาง "มรสุม" จากปัจจัยโลก "ศุภฤกษ์" มองฟื้นตัวแบบกระท่อนกระแท่น "คลัง" หมดแรงชี้ภาคการเงินต้องเป็นพระเอก "KKP" คาดเศรษฐกิจไทย "ไหลลง" เผชิญปัญหาระยะสั้น-ยาว "กสิกรไทย" นิยามเศรษฐกิจไทย "คนป่วยพายเรือในมรสุม" ภายในอ่อนแอ ข้างนอกวุ่นวาย "CIMBT" หวั่นเติมไปด้วยความไม่แน่นอน "EIC" ห่วงปัจจัยภายนอกทำทนายยากขึ้น

-รัฐบาลโชว์ยอดการท่องเที่ยวปี 67 ต่างชาติเข้าไทยทะลุกว่า 35.32 ล้านคน เงินเบอร์ 1 สร้างรายได้กว่า 1.66 ล้านล้านบาท ส่วนไทยเที่ยวไทยสะพัด 9.5 แสนล้านบาท ฟุ้ง 68 ปีทองทางเศรษฐกิจของทุกคน ด้าน ททท. ระบายได้หลุดเป้า 3 ล้านล้านบาท แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามคาดการณ์

-ตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน, ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันปีใหม่

-นักลงทุนในตลาดเอเชีย จับตารอการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 ของสิงคโปร์ โดยผลสำรวจคาดการณ์ว่า GDP อาจขยายตัว 3.3% จากปีก่อน

-ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน สั่งการให้รัฐบาลรัสเซีย และสเบอร์กแบงก์ (Sberbank) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างความร่วมมือกับจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-อิสราเอล เปิดฉากโจมตีหลายจุดทั่วฉนวนกาซาในวันปีใหม่ ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 29 คน เสียชีวิต ซึ่งรวมถึงเด็กและผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

-ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค. จาก S&P Global, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน พ.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้